
ประชุมทางข้ามทางรถไฟ

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม  2022 เวลา 22:53 น. - แก้ไขล่าสุด วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม  2022 เวลา 22:56 น.

   ประชุมทางข้ามทางรถไฟ วันที่ 4 มี.ค. 2565 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานทางข้ามรถไฟ
โดย นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย อบต.พื้นที่ใกล้เคียงที่มีผลกระทบกับการก่อสร้างฯ และวิศวกรบริษัทผู้รับเหมาฯ
ร่วมรับฟังเสนอความคิดเห็นรูปแบบการก่อสร้างข้อดีข้อเสียของทั้ง 10 จุด ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางจุด
โดยทางวิศวกรจะลงไปสำรวจพร้อมออกแบบ เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ก่อนยื่นเสนอเข้าสู่กระทรวงคมนาคมต่อไปขอขอบคุณภาพจาก:ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบุรี
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